



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca  
WWW.VOVI.ORG

Số 263

ngày 16 tháng 7, 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Hòa hợp**

*Hòa hợp cùng tu sống một nhà  
Phân ra thanh trước lại ta bà  
Đông tây không hợp càng gây cản  
Thực hành chơn pháp tự mình qua*

**Lương Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 15-5-2000 đến 21-5-2000**

Copyright @ 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì không?
- 2) Mây thuận gió hòa có hữu ích gì không?
- 3) Tâm eo hẹp có mở không?
- 4) Ở vị trí tình thương thì phải làm sao?
- 5) Muốn thật sự giải tỏa sự mê mù thì phải làm sao?
- 6) Tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là sao?
- 7) Sự hòa hợp tiến hóa như thế nào?

<p><b>1) Lake Tahoe, 15-05-2000 12: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tu còn bày vẽ lợi hại thị phi không có ích lợi cho chung mà còn hại lấy tâm thân của chính mình. Phóng đại tin tức vô căn cứ ngược lại phần hồn không được thanh nhẹ và khó hòa khó tu</p>	<p><b>Kệ:</b>      Nghìn trùng xa cách lại còn điên      Cảm thấy luân lưu cũng đã phiền      Gieo họa cho mình tặng bực tức      Bày ra động loạn chẳng còn yên</p>
<p><b>2) Lake Tahoe, 16-05-2000 3: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Mây thuận gió hòa có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa Trời Đất chung vui, mọi người đều vui vẻ ngược lại thì vạn linh đều rầu rĩ</p>	<p><b>Kệ:</b>      Thuận hòa nguyên khí hỗ trợ chung vui      Thế thái như tình tự rên trui      Khổ hạnh tu tâm đều tỉnh thức      Nhớ trời đất thân chẳng sai lầm</p>
<p><b>3) Lake Tahoe, 17-05-2000 5: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Tâm eo hẹp có mở không?</i></p> <p>Đáp: Thưa tâm eo hẹp trí không bao giờ có cơ hội khai triển được vì không có dung lượng từ bi</p>	<p><b>Kệ:</b>      Bịt bùng khó tiến khó phân minh      Bất thông hành triển khó giao tình      Từ bi không có tình eo hẹp      Đua đòi động loạn khó tiến trình</p>
<p><b>4) Somona, 18-05-2000 1: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Ở vị trí tình thương thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa ở vị trí tình thương thì phải dung hòa với mọi người</p>	<p><b>Kệ:</b>      Tình thương trên hết với người tu      Rắc rối không còn tự tiến tu      Giải tỏa phân minh chẳng động loạn      Thương tình tự cứu chẳng mê mù</p>
<p><b>5) Somona, 19-05-2000 4: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn thật sự giải tỏa sự mê mù thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn giải tỏa sự mê mù thì phải thấu triệt mọi sự xung quanh mình</p>	<p><b>Kệ:</b>      Diển tròn thấu triệt mình tự tiến      Tâm xác qui nguyên tự giải phiền      Hiểu đạo mình đời tâm thức giác      Tình thương đạo đức chẳng lo phiền</p>
<p><b>6) San Jose, 20-05-2000 3: 05 AM</b>  <i>Hỏi: Tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tình yêu tan vỡ đạt tình siêu là chỉ có tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự thức tự cứu tâm thân yên ổn thấy rõ sự lỗi lầm của chính mình mà sửa tánh tu tâm ngày ngày điển giới được khai thông, đường đi thông suốt, tham thiền nhập định, buông bỏ tập quán xấu tự thức hướng về sự vô cùng thanh nhẹ mà tu</p>	<p><b>Kệ:</b>      Tâm thân giải tỏa mê mù động      Chất phát thực hành tự giải công      Trí tuệ không ngừng năng phát triển      Một lòng tu tiến chẳng cầu mong</p>
<p><b>7) San Jose, 21-05-2000 3: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Sự hòa hợp tiến hóa như thế nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự hòa hợp tiến hóa tùy theo nhân quả của mọi phần tùy theo khả năng sẵn có</p>	<p><b>Kệ:</b>      Tùy theo phát triển hướng tâm linh      Tiến hóa vô cùng tự giác minh      Thanh tịnh tâm thức cùng tiến hóa      Thương tình Trời Phật xét hành trình</p>

## Thư Từ Lai Vãng

Kính gửi thiền sư Lương Sĩ Hằng,  
Kính thưa Đức Thầy,

Mặc dù con không phải là một người Vô Vi, nhưng vì vợ của con tu thiền nên con cũng được gặp Thầy một đôi lần, được dự đại hội Vô Vi tại Las Vegas và Canada. Con thành thực cảm ơn Đức Thầy đã mang Pháp Lý Vô Vi đến cho vợ của con. Con cũng cảm ơn các anh chị ở trong Vô Vi đã lấy sự hiểu biết và đức độ để truyền đạt cho gia đình của con.

Trong dịp đến Toronto, con đã có dịp dự buổi Thiền Ca . Dưới mắt con, đó là một buổi Văn Nghệ có giá trị về Tâm Linh, cũng như về Nghệ Thuật. Con rất may mắn được dịp thưởng thức một buổi nhạc Đạo, vừa giải trí vừa giúp cho tâm thân yên ổn.

Cách đây mấy hôm, con có được gặp anh LM từ D. về để phân phối băng thiền ca Anh và Tôị Nhưng vấn đề phân phối các băng thiền ca rất là khó khăn. Anh cũng cho con biết là Đức Thầy đang lo âu về tài chánh thiếu hụt để dự bị cho buổi thiền ca 2000 sắp tới. Con biết rằng Đức Thầy vì muốn đem "thiền" vào đời sống mọi người nên mới cho tổ chức các buổi thiền ca, muốn thực hiện tâm nguyện "Cứu Khổ Ban Vui" cho mọi người, nên đã thức khuya dậy sớm và phải nhiều lo nghĩ.

Con mong được đăng lá thư của con lên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng để các anh chị ở trong Vô Vi có dịp chia sẻ niềm mong ước và sự lo âu của Đức Thầy Riêng con, xin Đức Thầy chuyển lại cho Ban Tổ Chức Thiền Ca ba trăm đô la Sự đóng góp nhỏ này chỉ khởi đầu cho người người trên khắp năm châu đang hướng về Đức Thầy, đang muốn đóng góp để đem thiền ca đến cho mọi người, đem ánh sáng Vô Vi trải dài trên mọi nẻo đường. Người Vô Vi sẽ mang "Thiền Thực Hành" đến cho nhân loại bằng "Thiền Ca".

Con xin cầu chúc Đức Thầy được nhiều sức khỏe để tiếp tục cố gắng giúp chúng sanh. Kính thư,  
TVL

-----  
*Fountain Valley ngày 19 tháng 1 năm 2000*

*Kính gửi Anh TVL,  
Duyên lành chuyển độ khắp nơi nơi Tình người sống động đã được khêu dậy trong xây dựng, qua tiếng hát câu hò của thiền ca, trong tinh thần xây dựng bất vụ lợi Người tự thức và an vui, dù có tu hay không có tu cũng rung động theo thiên tính mà cảm thức điều lành.*

*Tình người và tình người rất xúc động, xem qua phát tâm đóng góp trong tinh thần bất vụ lợi, kể ít người nhiều Thiền ca là do một số người bằng lòng dần thân tu tiến đóng góp và xây dựng hình thành, nay chúng tôi vui nhận được sự đóng góp về vật chất và ước mong mọi người đồng được hưởng nguyên lý của Trời Đất mà tu*

*Vạn Sự Khởi Đầu Nan, nhưng chúng tôi vẫn tin nơi việc làm phục vụ quần sanh bất vụ lợi của chúng tôi lúc nào cũng phải dày công mới thành đạt. Trên đời chỉ có một đạo Tình Thương và Đạo Đức là trên hết.*

*Chúng ta đang sống dưới vòm Trời, cần tự thức được sự nuôi nấng công bằng của Trời Đất. Nguyên khí sống động không hoang phí và thật sự hăng hái giúp. Việc đại sự chung rất cần sự đóng góp và xây dựng cho chung.*

*Chúng tôi rất nghèo về vật chất, nhưng về tinh thần xây dựng và phục vụ lúc nào cũng sẵn sàng trong tinh thần xây dựng. Ước mong mọi người truyền tay và xem qua cuốn video thiên ca và ước mong gửi đến mọi người một tình thương sâu rộng và xây dựng tâm thức cho bớt khổ!*

*Chúng tôi lúc nào cũng ước mong được sự thông cảm của quý vị, giang tay giúp đỡ để sớm thực hiện được đại sự chung. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh là 300\$, cùng nâng cao giá trị tinh thần đóng góp và xây dựng của chúng tôi*

*Những lời vàng ngọc và sự phát tâm gia đình của anh là một liều thuốc bổ giúp đỡ chúng tôi dưỡng mãnh phục vụ ở kỳ tới hơn.  
Thành thật cảm ơn anh.*

*Quý thương  
Lương Sĩ Hằng*

### **Thông Tin của VOILED Music**

Sau đây là đoạn thư ngắn của 1 thân nhân nghệ sĩ đã gửi đến cho Người Nghệ Sĩ của Thiên Ca Anh và Tôi như sau:

*"MT của cháu,*

*Cháu xin cảm ơn Mẹ đã chu đáo với con cháu mà chịu khó đi gửi cho chúng cháu video Thiên Ca VoVi. Xem xong cháu gọi phone đến cậu mẹ ngay. Chúng cháu phục tài của cậu quá, mặc dù kỹ thuật ánh sáng, màu sắc có kém phần đối với video Thúy Nga Paris, nhưng sống động, vui và đầy ý nghĩa - nhất là cho Đạo Làm Người thì đầy đủ lắm. Đó cũng rất bổ ích cho những người đang lạc lõng, bơ vơ giữa Ngã Ba Đường....Colorado, 5/4/2000. BY"*

Trên đây chỉ là một trong nhiều nhận định của một người chưa hề biết tới Vô Vi . Cho nên, kể từ nay chúng tôi cảm thấy cần thực hiện các băng nhạc và video thiên ca VoVi trong tinh thần hoàn toàn từ thiện. Kể từ năm 2000, các băng nhạc của thiên ca sẽ được ấn tống theo nhu cầu phát tâm và hưởng ứng của quý bạn đạo Băng CD và video nhạc thiên sẽ được thực hiện trong tinh thần hoàn toàn bất vụ lợi, để các anh chị VoVi dễ có phương tiện chuyển đạt đến các thân hữu.

VOILED MUSIC kính bái,